



**Kg. Hiệu trưởng**

**CÔNG AN QUẬN HÀ ĐÔNG  
CÔNG AN PHƯỜNG VĂN QUÁN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11 /CV-CAPVQ

Văn Quán, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội**

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm ngày càng mạnh động. Đặc biệt là loại tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, đập cửa kính ô tô... lợi dụng những sơ hở, mất cảnh giác trong các các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, công ty, tổ chức, cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Để đảm bảo tình hình ANTT và công tác PCCC trên địa bàn phường Văn Quán nói chung và khu vực xung quanh trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội nói riêng, Công an phường đề nghị trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội một số nội dung sau:

Tuyên truyền và quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, sinh viên của trường chấp hành nghiêm túc công tác PCCC. Khi ra khỏi phòng phải tắt hết các thiết bị điện không cần thiết, khóa cửa sổ và cửa ra vào. Trang bị thêm thiết bị camera giám sát an ninh xung quanh cơ quan mình.

Bố trí lực lượng bảo vệ duy trì đảm bảo ANTT trong cơ quan. Khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn cần theo dõi và báo ngay cho Công an phường Văn Quán.

Bố trí lực lượng phối hợp cùng Công an phường trong công tác đảm bảo ANTT.

Tiếp tục tổ chức quán triệt toàn bộ cán bộ, nhân viên, sinh viên trong đơn vị nắm rõ các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Quận Hà Đông, UBND phường Văn Quán về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Gửi danh sách và lịch trực Tết Nguyên đán 2023 về Công an phường để thực hiện công tác phối hợp khi có yêu cầu.

Rất mong được sự phối hợp của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Xin chân thành cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu CAP.

**TM. BCH CÔNG AN PHƯỜNG**



**PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG**  
Trung tá. Trương Ngọc Chính



**CẢNH BÁO NGƯỜI DÂN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM**



**1. Tội phạm trộm đột nhập nhà dân, trụ sở cơ quan, trường học**

- Phương thức, thủ đoạn: Các đối tượng thường nhằm vào các cơ quan, trường học, gia đình có người già, trẻ nhỏ ở nhà, các gia đình không có người ở nhà (đi chúc tết, về quê dài ngày), các gia đình không đóng cửa, khóa cửa vào ban đêm trước khi đi ngủ để lén lút trèo vào nhà dân. Sau đó dùng công cụ phá khóa để trộm cắp các tài sản có giá trị trong nhà, trụ sở.

- Biện pháp phòng ngừa: Các hộ gia đình cần gia cố cửa nhà, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit, khóa trong để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra kỹ các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa ra ban công, tum, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhà nhiều ngày phải nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị. Khuyến khích trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà khi chưa kiểm tra được nhân thân của họ. Người bảo vệ, người trông coi trụ sở trước khi đi ngủ cần kiểm tra hệ thống khóa, camera an ninh, còi, chuông báo động, những đêm mưa bão lực lượng bảo vệ phải thường xuyên tuần tra khu vực cơ sở. Không nên để tiền, vàng bạc, đá quý... tại trụ sở.

**2- Tội phạm trộm xe máy**

- Phương thức, thủ đoạn: Lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người quản lý xe máy như: dựng xe không sử dụng khóa chống trộm, không có người trông xe hoặc thậm chí nạn nhân còn để sẵn chìa khóa trên xe, đối tượng dùng chìa khóa vạn năng hoặc vạm phá khóa để phá khóa trộm xe. Đột nhập vào nhà trộm xe máy có sẵn chìa khóa và tẩu thoát.

Giả làm người giữ xe để dắt trộm xe của khách ở các nhà hàng, quán cà phê, địa điểm dịch vụ khác cần phải gửi xe.

Đối tượng trộm cắp làm giả vé giữ xe đánh tráo ghi thêm, xóa bớt vào vé xe, trên thân xe hoặc sử dụng biển số xe máy giả để trộm cắp xe máy ở bãi giữ xe, giữ xe không lấy vé...trộm xe máy đi ra mọi thời điểm khi có sơ hở của chủ phương tiện là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội

- Biện pháp phòng ngừa: Trang bị thêm khóa chống trộm, khóa phanh đĩa, khóa chân chống. Chú ý khi để ở những nơi công cộng phải có người trông coi, có vé gửi xe, khi về nhà tạo thói quen đưa xe máy vào bên trong nhà, không nên để xe trước sân nhà, hành lang, rút chìa khóa xe cất an toàn dù xe đang để trong nhà.

**3. Tội phạm cướp giật tài sản**

- Phương thức, thủ đoạn: Chúng thường sử dụng xe máy đi dạo trên các tuyến đường để quan sát người đi đường, nhằm phát hiện những người dễ sơ hở như: dây chuyền, điện thoại di động, túi xách...để thực hiện cướp giật tài sản.

Có trường hợp các đối tượng cướp giật theo dõi những người đi lĩnh tiền ở ngân hàng, mua sắm vàng, đi thu tiền bán hàng, tiền trả nợ...để chọn mục tiêu gây án.



Chúng thường sử dụng xe máy được tháo biển số hoặc gắn biển số giả, che kín biển số, có khi sử dụng biển số thật của xe khác. Có trường hợp chúng tạo ra sơ hở của người đi đường, người có tài sản để tạo điều kiện cho đối tượng đồng bọn ra tay giật tài sản.

- Biện pháp phòng ngừa: Không cất giữ, mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, trang sức có giá trị một cách không cần thiết khi đi bộ, đi xe đạp, xe máy, nhất là những nơi đông người như: trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí... Hạn chế đi lại lúc đêm khuya, trên những đoạn đường vắng người. Đối với phụ nữ có mang túi xách, điện thoại, dây chuyền, tài sản có giá trị thì phải có biện pháp bảo vệ như: mặc áo khoác bên ngoài, treo túi xách cẩn thận hoặc bỏ vào cốp xe, không nghe điện thoại khi đang chạy xe gắn máy.

#### **4. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng**

- Phương thức, thủ đoạn: Tuyển cộng tác viên bán hàng online để hưởng hoa hồng, yêu cầu người tham gia phải chuyển trước tiền để mua các đơn hàng, sau đó mới được thanh toán gốc và tiền hoa hồng. Vay tiền qua ứng dụng. Hack Zalo, Facebook của người thân quen sau đó nhắn tin vay tiền, nạp thẻ điện thoại, chuyển khoản hộ. Các đối tượng giả danh Công an, Viện kiểm sát, gọi điện thoại và thông báo đang bị điều tra liên quan đến tội phạm yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc phải chuyển tiền để xác minh nếu không sẽ bị bắt để khởi tố, bắt giam. Giả mạo người nước ngoài để kết bạn làm quen và tặng quà, vật phẩm có giá trị. Sau đó giả danh nhân viên sân bay, bưu điện... yêu cầu chuyển tiền nhận hàng và vật phẩm...

- Biện pháp phòng ngừa: Không tham gia, không chuyển bất cứ khoản tiền nào để mua đơn hàng theo yêu cầu của đối tượng. Không tham gia việc vay tiền qua APP. Không chuyển bất cứ khoản tiền nào để làm thủ tục vay tiền hoặc chứng minh tài chính. Khi nhận được tin nhắn bạn bè, người thân trên Zalo, Facebook vay tiền, chuyển khoản hộ... cần trực tiếp xác minh bằng điện thoại vào SĐT để xác thực. Kiểm tra thông tin thật kỹ trước khi chuyển tiền. Không cung cấp bất kỳ nội dung gì liên quan đến thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Không kết bạn làm quen với đối tượng là, đối tượng nước ngoài. Không chuyển bất cứ khoản tiền chi phí nào để nhận quà tặng.

Vậy Công an phường Văn Quán đề nghị người dân nêu cao ý thức cảnh giác trong việc phòng chống các loại tội phạm.